



# ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666  
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันพุธที่ 27 เดือนธันวาคม พ.ศ.2549 หน้า 27

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

## "อำพล เสนาณรงค์" ชู"เศรษฐกิจพอเพียง"... ประยุกต์ใช้งาน"ปฏิรูปอุดมฯ"

หมายเหตุ - มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) จัดสัมมนาวิชาการโครงการมหาวิทยาลัยชุมชน ตรอน เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เจริญพระชนมายุ 50 พรรษา และทรงสำเร็จการศึกษาคุณวุฒิปริญญาตรีสาขาพัฒนาศึกษาศาสตร์ 20 ปี : พุทธศักราช 2548 เรื่องมหาวิทยาลัยชุมชน มศว ตรอน : การปฏิรูปอุดมศึกษาบนฐานรากปรัชญาพอเพียง โดยนายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธาน พิธีเปิด พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง "แนวทางการปฏิรูปอุดมศึกษาบนฐานรากปรัชญาพอเพียง" ที่ห้องประชุมเขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ เมื่อเร็วๆ นี้

"การปฏิรูปอุดมศึกษาบนฐานรากปรัชญาพอเพียงนั้น สามารถนำข้อเสนอแนะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่เน้นแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้กับแนวทางการปฏิรูปอุดมศึกษาบนฐานราก ความพอเพียงได้ โดยเฉพาะเรื่องพึ่งพาตนเอง พอประมาณ เดินสายกลาง มีภูมิคุ้มกัน มีเหตุผล มีความสามัคคี และต้องเป็นคนดี ผู้ที่จะดำเนินแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงได้นั้นต้องมีความรู้ ฉลาด และมีความขยันหมั่นเพียร

แนวทางปฏิรูปอุดมศึกษาบนฐานรากปรัชญาพอเพียงนั้น ต้องรู้จักตั้งงบประมาณที่ประหยัด ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น และต้องเลิกระบบฝากฝัง หรือระบบเส้นสายให้ได้ การจะคิดโครงการอะไรนั้น ต้องคิดอยู่บนพื้นฐานการประมาณตน รู้จักประมาณ อย่าทำเกินกำลัง ใช้วิธีที่ลงทุนอย่างสมเหตุสมผล ไม่ฟุ่มเฟือย และต้องค่อยๆ โด การคิดอะไรที่ใหญ่ และลงทำในทันที อาจจะมีผิดพลาด และล้มเหลวได้ง่าย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ครูอาจารย์ นิสิตนักศึกษา ต้องประพฤติตนด้วยการเดินสายกลาง ไม่ทำตัวลำบาก และสบายมากจนเกินไป คิด หรือทำอะไรต้องปรับปรุง และยืดหยุ่นได้ และอย่ายึดความสมัยใหม่มากเกินไป แต่ระบบเทคโนโลยีมากเกินความจำเป็น อย่าลืมว่าการจัดการศึกษาบนฐานรากปรัชญาพอเพียงต้องดูความเป็นจริง เพราะในชนบทที่ห่างไกลความเจริญ ระบบเทคโนโลยียังไม่ถึง อย่างมุ่งเน้นความทันสมัยจนลืมความเป็นจริง และข้อจำกัดในหลายๆ เรื่อง ดังนั้น แหล่งความรู้ในชนบทอยู่ที่ห้องสมุด ห้องสมุดต้องพัฒนา จึงจะสามารถพัฒนาคนได้

นอกจากนี้ ต้องช่วยกันสร้างภูมิคุ้มกัน คนทำงานต้องมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และต้องรู้จักงาน เป็นคนดี และมีศักดิ์ศรีในตัวเอง การมีศักดิ์ศรีทำให้คนไม่โกงกิน ในระบบราชการต้องสอนให้คนมีศักดิ์ศรีในตัวเองมากๆ จะได้ลดค่าหัวคิวที่มักเกิดขึ้นในระบบราชการลงได้บ้าง ระบบหัวคิวในระบบราชการมีมาก ต้องสอนให้เป็นคนที่มีเหตุผล พิจารณาให้ได้ก่อนหลังว่าอะไรเป็นงานที่ต้องเร่งทำ ต้องติดตามความเคลื่อนไหว และรู้เท่าทันกระแสโลก ต้องติดตามข่าวสารทางสื่อต่างๆ เวลานี้ห่วงเด็กไทยที่ตอนนี้เอาแต่เข้าเว็บ ไซค์วันละ 6-7 ชั่วโมง แต่อ่านหนังสือพิมพ์เฉลี่ยไม่กี่นาที ทั้งนี้ เมื่อเสพข่าว หรือติดตามข่าวแล้ว ต้องติดตาม และฟังความคิดเห็นคนอื่นด้วย อย่างเก่งคนเดียว

สิ่งสำคัญที่อยากฝากไว้ก็คือ การทำงานในระบบราชการ และระบบธุรกิจนั้นแตกต่างกันมาก ระบบราชการเป็นการทำงานเพื่อส่วนรวม บริษัทหรือภาคธุรกิจทำงานเพื่อหุ้นส่วนของบริษัท เป้าหมายคือกำไร การทำงานจึงอยากให้เห็นเป็นคนดี มีศีลธรรม ใจเย็น ไม่พุดมาก รู้จักสภาพของตัวเอง อดทน อดกลั้น ซื่อสัตย์ สุจริต ประหยัด รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และลดอบายมุข โดยขอให้ดูพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นตัวอย่าง"